
1 
 

การประชุมผู้เช่ียวชาญร่วมครัง้ท่ี 3 (JEM3) 

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเฟล็กทีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  

(Thailand-EU FLEGT VPA)  

 รายงานการประชุม 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม: 

ผู้ เข้าร่วมประชมุฝ่ายอียปูระกอบด้วย:  Ms Helene Perier, EC คณุสทุธิยา จนัทวรางกรู ส านกังานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ประจ าประเทศไทย และ Dr Alexander Hinrichs, EU FLEGT Facility, EFI  ฝ่ายไทยประกอบด้วย คณะอนกุรรมการเจรจา
เฟล็กที และน าโดยนายประลอง ด ารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่แทน
รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้  โดยมีผู้สงัเกตการณ์จาก FAO และ RECOFTC ดรูายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดในเอกสารแนบ 

การประชุม: 
การประชุม JEM3 ครอบคลมุถึง : กระบวนการและความก้าวหน้าของการด าเนินงานในระดบัประเทศ LD [นิยามความ
ถกูต้องตามกฎหมาย]  ขอบเขตผลติภณัฑ์ ความเห็นของฝ่ายไทยตอ่ร่างเนือ้หาข้อตกลง VPA ไม้ไมค่วบคมุบนที่ดินเอกชน  
การตรวจพิสจูน์การน าเข้า การควบคมุการน าเคลื่อนที่ไม้ ความก้าวหน้าของการพฒันาระบบประกนัความถกูต้องตาม
กฎหมายของไม้ และแผนการด าเนินงาน VPA (ดกู าหนดการในเอกสารแนบ) ดงันี ้
 

กระบวนการและความก้าวหน้าของการด าเนินงานในระดับประเทศ 
ฝ่ายไทยรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่ายอียรัูบทราบเก่ียวกบัการเตรียมการเจรจาฯ ซึง่ประกอบด้วย LD [นิยามความถกูต้อง
ตามกฎหมายของไม้] ขอบเขตผลิตภัณฑ์ การควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ การพัฒนาระบบประกันความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ และการแก้ปัญหาประเด็นช่องวา่ง อนัรวมถึงไม้ไมค่วบคมุบนที่ดินเอกชน  การตรวจพิสจูน์การน าเข้า และ
โครงการที่ RECOFTC ก าลงัด าเนินการซึ่งเก่ียวกับประเด็นช่องว่างที่ได้มีการระบุไว้ ฝ่ายไทยยงัได้รายงานงบประมาณ      

ที่ได้รับการสนบัสนุนจาก EFI [สถาบนัป่าไม้ยุโรป] FAO [องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ]  และกรมป่าไม้  

เพื่อการเจรจา VPA ในประเทศไทย 

 

ฝ่ายอียูรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการและการบังคับใช้กฎระเบียบไม้ของสหภาพยุโรป (EU TR) โดยประเทศ
แคเมอรูน คองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กาน่า ไลบีเรีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ได้ท าข้อตกลงการเป็นหุ้นสว่นด้วยความ
สมคัรใจกบัสหภาพยโุรปเรียบร้อยแล้ว สว่นประเทศที่อยู่ระหวา่งการเจรจาฯ ได้แก่ โกตดิววัร์ คองโก กาบอง กายอานา ฮอนดรัูส 
ลาว มาเลเซีย และประเทศไทย ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (MS) ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม EU TR ตามแผน
ที่จัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง และท าการตรวจสอบทัง้ไม้ที่ตดัฟันในประเทศสมาชิกและไม้ที่น าเข้ามายงัสหภาพ
ยโุรป  MS รายงานผลการด าเนินการตอ่สหภาพยโุรปทกุๆ 2 ปี ระหว่างเดือนมีนาคม 2015 – กุมภาพนัธ์ 2017 ที่ผ่านมา  
มีการตรวจสอบไม้น าเข้าทัง้สิน้ 2,704 ราย โดยมีผู้ประกอบการได้รับการแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขจ านวน 525 ราย 
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ได้รับการลงโทษ 139 ราย ได้รับมาตรการอื่นๆ 286 ราย และถูกน าขึน้สู่ศาล 6 ราย และมีการยับยัง้การน าไม้จากประเทศ     
เมียนมาร์ไมใ่ห้เข้าประเทศตอ่ไปนี ้เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมน ีอิตาล ีเนเธอร์แลนด์ สวีเดน และ สหราชอาณาจกัร   

 

เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานและการบงัคบัใช้ อียไูด้จดัท าแพลทฟอร์มเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับแลกเปลีย่นข้อมลู 
(รายงาน บทความ  อื่นๆ) และก่อตัง้กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ EU TR ซึ่งจะประชุมกนักนัทกุ 2 เดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เช่น การสอบทานเอกสาร (due diligence) การประเมินความเสีย่ง กรณีเฉพาะ และอื่นๆ นอกจากนี ้
อียูยัง ไ ด้สนับสนุนใ ห้  UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) จัดท ารายงาน
ภาพรวมของแต่ละประเทศที่ส่งออกไม้ไปยงัอียูและมีระดบัความเสี่ยงสงูในทวีปเอเชียประเทศที่ก าลงัมีการด าเนินการ
ได้แก่ จีน มาเลเซีย และเมียนมาร์ 

 

ฝ่ายไทยสนใจที่จะได้รับค าแนะน าจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  EU TR  หากมีค าถามเก่ียวกับการเตรียมการเจรจาและการ
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลง VPA 

 

ส าหรับนโยบายด้านการป่าไม้ของประเทศไทย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งให้ฝ่ายอียูทราบว่า   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการจดัท านโยบายของประเทศเพื่อหยุดยัง้การบุกรุกพืน้ที่ป่า และตัง้แต่ปี 2014  
เป็นต้นมาไทยยงัคงมีพืน้ที่ป่าคิดเป็น 32% ของพืน้ที่ประเทศหรือ 102 ล้านไร่ (1ไร่ เท่ากบั 0.16 เฮกตาร์) นัน่คือไม่มีการ
สญูเสียพืน้ที่ป่าเพิ่มเติม รัฐบาลได้ตัง้เป้าหมายพืน้ที่ป่าเป็น 40% ของพืน้ที่ประเทศ วิธีส าคญัที่จะท าให้นโยบายดงักลา่ว
บรรลเุป้าหมายคือการสง่เสริมป่าเศรษฐกิจหรือการท าสวนป่าเอกชน นอกจากนีย้งัได้มีการปรับแก้กฎหมาย โดยการเพิ่ม
โทษเป็นการปรับสงูสดุถึง 2 ล้านบาทและจ าคกุสงูสดุ 20 ปี ประเทศไทยได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจสีเขียวและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”                     
โดยยทุธศาสตร์ดงักลา่วจะออกเป็นกฎหมายเพื่อประกนัว่าจะยงัคงมีการด าเนินการในระยะยาว [หมายเหต ุ: มีการออก
ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเก่ียวกบัแผนการปฏิรูปประเทศแล้วในวนัท่ี 6 เมษายน] ส าหรับข้อมลูการน าเคลื่อนท่ีของไม้ 
NSW เช่ือมโยงข้อมลูจากดา่นป่าไม้ตา่งๆ ทัง้หมด  

 

ฝ่ายไทยก าลงัแก้ไข พรบ.ป่าไม้ (1941)  เนื่องจากขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ (2017) และเพื่อส่งเสริมธุรกิจไม้ การแก้ไข
ดงักล่าวได้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วในสี่ภูมิภาค มีการแก้ไขมาตรา 7 เพื่อจะได้ไม่มีไม้หวงห้ามบนที่ดิน
เอกชนเพื่อที่เกษตรกรจะสามารถท าไม้บนท่ีดินของตนเองได้ตามความประสงค์ ใบเบิกทางยงัต้องใช้ในการน าเคลือ่นที่ไม้
ออกจากที่ดิน จะมีการพฒันามาตรการ เช่น การส าแดงตนเองส าหรับไม้ที่มีความเสีย่งต ่าและความเสีย่งสงู ไม้ในป่า(ที่ดิน
ของรัฐ) เทา่นัน้ที่จะเป็นไม้หวงห้าม และเนื่องจากประเทศไทยได้ห้ามท าสมัปทานไม้ในป่าธรรมชาติตัง้แต ่1989 จึงจะไมม่ี
การท าไม้หวงห้ามโดยเอกชนอีกต่อไป ดงันัน้ แหลง่ที่มาที่ถกูต้องตามกฎหมายของไม้ธุรกิจจะมีเพียง สวนป่า พืน้ท่ีเอกชน 
และไม้น าเข้าเทา่นัน้   

มาตรา 51 (พรบ.ป่าไม้) ก าหนดวา่โรงแปรรูปไม้ (โรงเลือ่ย) สามารถรับได้แตไ่ม้ที่ถกูต้องตามกฎหมายเทา่นัน้ พนัธะความ
รับผิดจึงอยูท่ี่ผู้ประกอบการโรงเลือ่ย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สามารถเข้าตรวจสอบโรงเลือ่ย    
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คาดว่ากระบวนการแก้ไขพรบ.ป่าไม้จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 1 ปีคร่ึง นัน่คือภายใน 2019  ทัง้การแก้ไขและขัน้ตอน   
ทีจ่ะออกใหมจ่ะสะท้อนอยูใ่นข้อตกลง VPA  

 

อียถูามถึงสวนยางพาราและความขดัแย้งเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิที่ดิน  ในปัจจุบนั ทัง้ประเทศไทยมีพืน้ท่ีสวนยางประมาณ 30 
ล้านไร่  ซึ่งในจ านวนนี ้8.5 ล้านไร่อยู่ในป่า(ที่ดินของรัฐ) อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าสวนยางพาราในป่าจะต้องผิดกฎหมายไป
เสียทัง้หมด เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรที่ดินป่าบางส่วนให้แก่ผู้ ยากไร้เพื่อใช้ท ากิน โดยเฉพาะภายใต้โครงการคทช.  
อย่างไรก็ดี ที่ดินเหลา่นีจ้ะต้องไม่ใช่ที่ดินบนพืน้ที่ลุม่น า้ชัน้ที่ 1 หรือชัน้ที่ 2 หรือพืน้ที่ลาดชนั  ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูด าเนินการ
ตามกฎหมาย   

 อียูสนใจที่จะทราบถึงความก้าวหน้าในการปฏิรูปภาคป่าไม้ของไทย โดยเฉพาะการแก้ไขพรบ.ป่าไม้ และ
กฎหมายป่าชมุชน และต้องการจะทราบว่าการเปลีย่นแปลงต่างๆเหล่านีแ้ละเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาเชื่อมโยงกบั
ข้อตกลง VPA อย่างไรบา้งในการเจรจาครัง้ที ่2   

 อียูจะแบ่งปันรายงานการศึกษาภาพรวมของแต่ละประเทศซ่ึงเป็นรายงานที่อียูได้ให้ UNEP-WCMC จัดท า 
หลงัจากจดัท าแลว้เสร็จ 

 อียูจะแบ่งปันเว็บไซด์ของการประชุมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ EU TR และพร้อมที่จะรับค าถามจากฝ่ายไทยที่ต้องการ
ค าแนะน าจากอียู   

  

นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) 
ส าหรับผลการทดสอบ LD ภาคสนามฯ คณะท างานกลุ่มย่อยเร่ือง LD ให้ความเห็นดงันี :้ ให้ปรับโครงสร้าง LD ให้เอา
กฎหมายเลื่อยโซ่ยนต์ออกจาก LD ให้แยกการตรวจพิสูจน์ออกจาก LD  ให้เพิ่มตัวชีว้ดัด้านกฎหมายแรงงาน อาชีวะ
อนามยั และสิ่งแวดล้อม ให้เพิ่มเติมตวัชีว้ดักฎหมายที่มีอยู่แล้วแตย่งัไม่ได้บรรจุไว้ใน LD   และให้เพิ่มเติมนิยามของ “ไม้” 

ลงในเอกสารดงักลา่ว กรมป่าไม้ได้สง่ข้อคิดเห็นดงักลา่วไปให้ที่ปรึกษาแล้วเมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2018 
 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองแรงงานหลายฉบบั ได้แก่ พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ครอบคลมุแรงงานตา่งด้าวด้วย) 
พรบ.การจ้างแรงงานต่างด้าว พรบ.ประกันสงัคม พรบ.ค่าชดเชย ฯลฯ  กระทรวงแรงงานฯ เป็นผู้บงัคบัใช้พรบ.ทัง้สี่นี ้           
นายจ้างที่ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายเหลา่นีจ้ะมีโทษทางอาญา    
 

อียใูห้ความเห็นวา่การทดสอบ LD ภาคนามมีความครอบคลมุอยา่งกว้างขวาง และที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้มากมาย  
เป็นเร่ืองที่ฝ่ายไทยจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกด าเนินการข้อเสนอแนะใดนอกเหนือจาก  6 เร่ืองที่ได้ระบุไปแล้ว เช่น 
ข้อก าหนดด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจ านวนมากและไมใ่ช่ทกุข้อเสนอแนะจะมีล าดบัความส าคญั
สงูสดุส าหรับ LD  ในระยะเฉพาะหน้านี ้ควรด าเนินการเฉพาะประเด็นที่มีความส าคญัสงูสดุ ฝ่ายไทยสามารถพิจารณา
ค าแนะน าของ EU FLEGT Facility [ที่ให้ไว้ในที่ประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะท างานฯ กับ EFI ในเดือนกุมภาพันธ์]       
ในเร่ืองข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาที่มีล าดบัความส าคญัสงูสดุ 
อียูไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับโครงสร้าง LD หรือการแยกการตรวจพิสจูน์ออกจาก LD หรือการแยกบทบาทของ
ผู้ประกอบการและของเจ้าหน้าที่ออกจากกนัใน LD ตามที่ที่ปรึกษาแนะน า  การท าเช่นนัน้จะเป็นการเพิ่มงานขึน้อีกมาก
และดงันัน้จึงควรประเมินอยา่งระมดัระวงัก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างของ LD   

 



4 
 

แม้วา่ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาจะเป็นประโยชน์ แตไ่มจ่ าเป็นต้องท าตามเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้อเสนอแนะให้จดัท า
สิ่งใหม่ เช่น ให้จัดท าใบรับรองการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านแรงงาน ทัง้นี ้ฝ่ายไทยจ าเป็นต้องค านึงถึงผลที่จะเกิดขึน้
ตามมาจากการบรรจุข้อเสนอแนะใดๆใสใ่น LD ที่จะปรับปรุง นัน่คือ จะต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถของกรมป่าไม้เอง
และของหน่วยงานอื่นๆในการด าเนินงานตามข้อก าหนดใหม่ๆที่จะเพิ่มไว้ใน LD และการที่จะต้องมีภารกิจเพิ่มขึน้จากที่
ปฏิบตัิเป็นปกติอยูแ่ล้ว    

 

ข้อสงัเกตส าคญัของที่ปรึกษามีอยู่ 2 ประการคือ 1) มีกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยงัไม่ได้รวบรวมไว้ใน LD  2) ความเข้มข้นของ
การตรวจพิสจูน์โดยหนว่ยงานผู้มีอ านาจ นัน่คือ ไมม่ีการตรวจสอบท่ีเป็นระบบ มีแตก่ารตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป   

 

ฝ่ายไทยแจ้งว่าในการด าเนินการปรับปรุง LD อาจจะใช้เวลามากกว่าที่ได้คาดไว้ในแผนการด าเนินงาน (Roadmap)       
ทางอียแูนะน าว่างานล าดบัต่อไปที่จะผนวกข้อเสนอแนะของที่ปรึกษามาใสไ่ว้ใน LD ควรด าเนินการได้ในเวลาไม่ก่ีเดือน
โดยจะมีการสนบัสนนุจากที่ปรึกษา (ผา่นทาง EU FLEGT Facility)    

 ฝ่ายไทยจะพฒันาตารางรายการข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา (รวมถึงการท าไม้บนที่ดินเอกชน การควบคมุการ
น าเข้าไม้และขนาดของผูป้ระกอบการ SMEs ด้วย) และส่ิงที่ฝ่ายไทยตัง้ใจจะด าเนินการต่อแต่ละข้อเสนอแนะ
ตามล าดบัความส าคญัของแต่ละเร่ือง ทัง้นีฝ่้ายไทยสามารถอา้งอิงข้อเสนอแนะในเร่ืองล าดบัความส าคญัที ่EU 
FLEGT Facilityได้ให้ไว้ [ในระหว่างการประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะท างานฯกบั EFI ในเดือนกุมภาพนัธ์]  
บางข้อเสนอแนะจ าเป็นตอ้งมีความร่วมมือจากกระทรวงอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ดว้ย   

 อียูเสนอที่จะหาความเป็นไปได้ที่จะให้การสนบัสนุนเพ่ิมเติมผ่านทาง EU FLEGT Facility เพื่อให้มีที่ปรึกษา   
มาใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินการกบัข้อเสนอแนะ    

 ฝ่ายไทยเห็นถึงประโยชน์ในการจดัท าการทดสอบภาคสนามอีกครัง้ภายหลงัการปรบั LD  
 ฝ่ายไทยและอียูจะประสานงานเพือ่จดัท าสรุปรายงานของการทดสอบ LD ภาคสนามอย่างสัน้ๆและน าเผยแพร่

ลงเว็บไซด์ของ TEFSO เพื่อให้สาธารณะชนได้รับทราบว่าได้มีการทดสอบ LD ภาคสนาม เรียบร้อยแล้ว และ
ภาครฐัก าลงัด าเนินการกบัข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัจากรายงานดงักล่าว 

 อียูแนะน าใหร้ายงานความก้าวหนา้เร่ืองการปรบั LD ในการประชมุ JEM4 และ NEG2 

 

ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) 

ฝ่ายไทยได้รวมเฟอร์นิเจอร์ไว้ในขอบเขตผลติภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว 

 

ขณะนีอ้ียกู าลงัอยูร่ะหวา่งการหารือสาธารณะชนทางเว็บไซด์ของคณะกรรมาธิการยโุรปในเร่ืองขอบเขตผลิตภณัฑ์ภายใต้
ระเบียบ EU TR และได้เชิญภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ         
ที่เก่ียวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น  หลงัจากนัน้อียจูะพิจารณาวา่จะปรับขอบเขตผลติภณัฑ์ภายใต้ระเบียบ EU TR หรือไม่ 
และจะแจ้งให้ฝ่ายไทยรับทราบในการประชมุ JEM4 ตอ่ไป 

อินโดนีเซียไม่ได้รวมไม้ไผ่และผลิตภณัฑ์รีไซเคิลบางรายการไว้ในขอบเขตผลติภณัฑ์ของตน ขอบเขตผลิตภณัฑ์จะเป็นสว่นหนึ่ง
ของการควบคมุการน าเคลือ่นท่ีไม้  ประเทศไทยสามารถใส ่[ ] ให้กบัผลติภณัฑ์ยอ่ยของกลุม่ HS ที่ไมต้่องการให้รวมอยูใ่น
ขอบเขตผลติภณัฑ์ได้ 
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ฝ่ายไทยจะน าไม้ไผ่ออกจากขอบเขตผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม้ดังกล่าวไม่มีกฎหมายควบคุม และจะพิจารณาว่าจะน า
ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลออกด้วยหรือไม่เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคมุเช่นกัน ในทางปฏิบตัิ การตรวจสอบผลิตภณัฑ์รีไซเคิล    
ก็ท าได้ยาก วสัดรีุไซเคิลใช้มากในอตุสาหกรรมไม้อดัเม็ด (wood pellet)  ฝ่ายไทยจะหารือประเด็นนีเ้ป็นการภายใน และ
จะแจ้งผลให้ทราบในการประชมุ JEM4 ตอ่ไป  EFI แจ้งวา่เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยบางประเภทก็ท ามาจากวสัดรีุไซเคิล/
วสัดเุก่าและไม้ผล และอาจมีกระดาษทีท่ ามาจากเยื่อไม้ไผ ่ประเทศอินโดนีเซียยงัคงรวมผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท ามาจาก
วสัดรีุไซเคิลไว้ในขอบเขตผลิตภณัฑ์  จ าเป็นจะต้องหาวิธีการตรวจสอบแหลง่ที่มาของวสัด ุโดย EFI จะช่วยเหลือฝ่ายไทย
ในการหารือประเด็นดงักลา่วโดยจะจดัหาข้อมลูการปฏิบตัิของประเทศอื่นๆ ให้  

 ประเทศไทยจะรายงานขอบเขตผลิตภณัฑ์ล่าสดุของไทยให้อียูรับทราบในการประชุม JEM4 ว่าจะรวมวสัดุรี
ไซเคิลบางรายการ เฟอร์นิเจอร์ที่ท ามาจากวสัดุรีไซเคิลและไม้ผล และกระดาษที่ท ามาจากเยื่อไม้ไผ่ไว้ด้วย
หรือไม่ 

 อียูจะรายงานให้ฝ่ายไทยทราบว่ามีการปรับขอบเขตผลิตภณัฑ์ภายใต้ระเบียบ EU TR หรือไม่ในการประชุม 
JEM4 

 

เนือ้หาของข้อตกลง VPA   

ฝ่ายไทยได้ถามค าถามเบือ้งต้นเพื่อขอความกระจ่างเก่ียวกับร่างเนือ้หาของข้อตกลง  VPA ที่ฝ่ายอียูได้จัดเตรียมให้          
ซึง่เก่ียวกบัหวัข้อที่ 10 เร่ืองการตรวจสอบอิสระ และหวัข้อที่ 22 เร่ืองการระงบัข้อพิพาท 

หวัข้อที่ 10 เร่ืองการตรวจสอบอิสระยอ่หน้าที ่4 ระบวุา่ “ผู้ตรวจสอบอิสระ จะปฏิบตัิตามโครงสร้างการจดัการท่ีระบไุว้เป็น
เอกสาร และจะปฏิบตัิตามนโยบาย วิธีการ และขัน้ตอนที่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุอนัเป็นที่ยอมรับในระดบั
สากลตามที่ได้ประกาศไว้” ฝ่ายไทยขอแหลง่อ้างอิงส าหรับ “แนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล”   

หวัข้อที่ 22 เร่ืองการระงับข้อพิพาท ย่อหน้าที่ 4 เปิดโอกาสให้คู่พิพาทระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายไทยได้
สอบถามว่ามีกฎระเบียบหรือข้อก าหนดในการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ เช่น ข้อก าหนดทางด้านสญัชาติ หรือ
ข้อก าหนดด้านคณุสมบตัิอื่นๆ 

 

ยอ่หน้า 4 ในหวัข้อที่ 22 กลา่ววา่ “ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคนท่ีสามภายในเวลา 60 วนั หลงัจากการ
แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ” ฝ่ายไทยสอบถามในกรณีที่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในการแต่งตัง้
อนญุาโตตลุาการคนท่ีสามภายในเวลาที่ก าหนด จะมีขัน้ตอน/วิธีการด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร 

อียูได้ชีแ้จงว่าร่างเนือ้หาข้อตกลงดังกล่าว เป็นร่างที่จัดท าขึน้ตามแบบของเวียดนาม ซึ่งฝ่ายไทยสามารถดัดแปลง               
ให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยมากที่สดุ ทัง้นี ้JEM เป็นการประชมุผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคและไมใ่ช่ทีป่ระชมุเพื่อ
เจรจาเนือ้หาของข้อตกลง การที่รวมเร่ืองนีไ้ว้ใน JEM3 ก็เพียงเพื่อได้ทราบความเห็นของฝ่ายไทยลว่งหน้าเพื่อที่ทางอียจูะได้
เตรียมการส าหรับการเจรจาครัง้ต่อไป การเจรจาเนือ้หาของข้อตกลงอย่างเป็นทางการเป็นครัง้แรกจะกระท าในการประชมุ
การเจรจาครัง้ที่ 2 โดยปกติแล้วคณะท างานร่วม (JIC) (จะจัดตัง้ขึน้ส าหรับระยะการด าเนินงานของข้อตกลง VPA) ซึ่งมี
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในอีกภาคผนวกหนึ่ง  จะสามารถหาทางออกส าหรับข้อขัดแย้งได้ก่อนที่จะต้องอาศัย
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อนญุาโตตลุาการ ส าหรับคณุสมบตัิของผู้ตรวจสอบอิสระในหวัข้อที่ 10 นัน้ โดยปกติแล้วจะใช้แนวทางของ  ISO/IEC เช่น 
ISO/ICE 17021 หรือเทียบเทา่เป็นแหลง่อ้างอิง 

 อียูขอให้ฝ่ายไทยเขียนค าถามและส่งให้อียูภายในเดือนพฤษภาคม เพือ่ที่ทางอียูจะได้ให้ความกระจ่างเพ่ิมเติม
ในระหว่างการประชมุเจรจาครัง้ที ่2   

 

การตรวจพสูิจน์ไม้ท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้ามบนท่ีดินเอกชน 
คณะท างานกลุม่ย่อยเร่ืองการตรวจพิสจูน์ไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน (ตามมาตรา 7 ของพรบ.ป่าไม้) เสนอระบบการ
ส าแดงตนเอง (SD) ภาคบงัคบัซึ่งมีทางเลือกต่อไปนี:้ (1) การส าแดงตนเองโดยให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นพยาน หรือ 
(2)การส าแดงตนเองโดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท) เป็นพยาน หรือ (3) การส าแดงตนเองโดยไม่มีพยานเลย       
(4) การส าแดงตนเองโดยการลงทะเบียนในระบบ E-tree ของกรมป่าไม้ หรือ (5) ใช้ใบรับรองการจัดการป่าไม้ (FM 
certificate)  ทัง้นี ้ในแต่ทางเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่ือมโยงกบัระบบ E-tree ก็สามารถด าเนินการได้ ภายหลงั
จากการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมป่าไม้แล้ว สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการยางแห่งประเทศไทย            
จะสามารถเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลของตนเข้ากับระบบ E-tree  ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เพียงแต่จะจัดเก็บข้อมูลเท่านัน้          
แต่ยงัช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ และอ านวยความสะดวกด้านการตดัฟัน การน าเคลื่อนที่ และการรับรองไม้
เพื่อการสง่ออก โดยกรมป่าไม้แจ้งวา่จะเร่ิมการทดสอบระบบ E-tree ในเดือนกนัยายน 
 

สหภาพยุโรปให้ข้อสงัเกตว่าควรมีการชีแ้จงบทบาทและความรับผิดชอบของพ่อค้าคนกลางด้วย ในประเทศอินโดนีเซีย 

ผู้ประกอบการโรงเลื่อยหรืออุตสาหกรรมจะมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาบนัทึกการจัดส่ง (delivery notes) และ
สร้างความสมัพันธ์กับเกษตรกรและคนกลางที่ขายไม้ให้เขา อุตสาหกรรมมีพันธะที่จะตรวจสอบเกษตรกรและจะถูก
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  กลุม่อตุสาหกรรมจ าเป็นต้องตระหนกัถึงระบบ E-Tree  ด้วย 
ภายใต้กฎหมายไทย โรงเลื่อยจะสามารถรับได้เฉพาะไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ผู้ประกอบการมีหน้าที่รวบรวม
เอกสารที่ระบุถึงแหล่งที่มาของไม้ที่เกษตรกรแนบมากับไม้ท่อน  ท าบันทึกไม้เข้า-ออก และออกใบน าเคลื่อนที่เพื่อ          
การขนสง่ไม้  เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจสอบที่โรงเลือ่ยได้ 

 

เนื่องจากมาตรา 7 ของ พรบ.ป่าไม้ก าลงัจะถกูยกเลกิ ช่ือของเอกสาร “การตรวจพิสจูน์ไม้ที่ไมใ่ช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน” 

ก็อาจจะไม่เหมาะสมในอีกไม่นาน อาจจะใช้ช่ือใหม่เป็น เช่น “การท าไม้บนที่ดินเอกชน” หรือ “การด าเนินงานของการ
ควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน” และเนื่องจากจะครอบคลุมไม่เฉพาะสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต ่าเท่านัน้ 
(หมายถึง ไม้ไม่ควบคมุ) แต่จะครอบคลมุไปถึงไม้ที่มีความเสี่ยงสงูบนที่ดินเอกชนด้วย อียจูึงแนะน าให้ฝ่ายไทยพิจารณา
ให้มีการควบคมุสายพนัธุ์ที่มีความเสี่ยงสงูมากขึน้ เช่น ให้ใช้การส าแดงตนเองแบบมีพยาน อียแูนะน าว่าควรท าให้กลุ่ม
อตุสาหกรรมได้รับทราบถึงระบบดงักลา่วอยา่งดีด้วย 

กระบวนการควบคุมไม้ที่ส่งออกโดยตรงจากเกษตรด้วยการส าแดงตนเองเป็นดงันี ้ เกษตรกรลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออก       
ขอใบรับรองไม้จากกรมป่าไม้ แล้วจึงขอใบอนุญาตส่งออกจากระทรวงพาณิชย์ในกรณีส่งออกไม้ท่อนหรือไม้แปรรูป      
หากเกษตรกรไม่สามารถแสดงหลกัฐานของแหล่งที่มาของไม้ กรมป่าไม้จะไม่สามารถออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร
เหล่านัน้ได้ EFI จะเขียนความเห็นต่อเอกสารการตรวจพิสจูน์ไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชนและส่งมาให้ฝ่ายไทย 
และจะมาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อมาให้การสนบัสนนุทางเทคนิคกบัฝ่ายไทยก่อนการประชมุ JEM4 
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 จะมีการทดสอบภาคสนามของทกุทางเลือกส าหรับไม้ทกุประเภทบนที่ดินเอกชนภายใต้ พรบ.ป่าไม้ ฉบบัแก้ไข
ภายในปีนี ้

 ฝ่ายไทยจะรายงานความก้าวหนา้ในเร่ืองดงักล่าวในการประชมุ JEM 4 

 

การตรวจพสูิจน์การน าเข้า 
การตรวจพิสูจน์การน าเข้ามีความส าคัญต่ออียู เมื่อค านึงถึงบทบาทการน าเข้าไม้ของประเทศไทยในภูมิภาคนี  ้  
คณะท างานกลุม่ย่อยเร่ืองการควบคมุการน าเข้าซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนามก าลงัส ารวจความเป็นไปได้ 
ในการเพิ่มมาตรการการสอบทานเอกสาร (DDS) บนฐานความเสี่ยงในการควบคุมการน าเข้าไม้ที่ปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนั    
ซึ่งมีเฉพาะช่องสีแดงเท่านัน้ ---มีการตรวจสอบทัง้เอกสารและตวัสินค้าในทกุๆ การน าเข้า การตรวจสอบด าเนินการโดย
ศุลกากรร่วมกบักรมป่าไม้และกรมวิชาการเกษตร (ในกรณีที่เป็นไม้ CITES) (ดูแผนภาพและค าอธิบายในแฟ้มเอกสาร) 
ส าหรับการด าเนินการสอบทานเอกสาร (DDS) นัน้ควรจะเป็นภาคบงัคบัเพื่อให้การปฏิบตัิเป็นแบบเดียวกันในทกุกรณี    
ในท านองเดียวกนั ควรต้องมีการออกระเบียบการสอบทานเอกสารเพราะศลุกากรจ าเป็นต้องมีกฎหมาย/ระเบียบรองรับ  
ในการปฏิบตัิหน้าที่   
 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมศลุกากร และ
หน่วยงานด้านความปลอดภยั ก าลงัปรับปรุงกฎหมายการควบคมุการน าเข้าไม้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการหารือภาพองค์รวมของ

กฎหมายควบคมุการน าเข้าไม้รวมทัง้ DDS หนว่ยงานสว่นใหญ่สนบัสนนุให้ใช้เอกสารรับรองแหลง่ก าเนิด (CO) ส าหรับไม้น าเข้า
และผลิตภณัฑ์ไม้บางชนิดที่น าเข้าจากทกุประเทศไม่เฉพาะประเทศกมัพชูาและเมียนมาร์ตามค าแนะน าของประเทศเหลา่นัน้เอง
และใช้ควบคมุอยู่ในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม DDS ยงัเป็นแนวคิดที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ค านึง
อย่างระมดัระวงัถึงผลกระทบของมาตรการนีต้่อภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ภาครัฐเห็นความเต็มใจ  
ของภาคเอกชนที่จะยอมรับมาตรการนีเ้ป็นสิ่งส าคัญ ดังนัน้จึงจ าเป็นจะต้องหารือเร่ือง  DDS ในรายละเอียดกว่านี  ้          
กับผู้มีส่วนได้เสียที่ห่วงใยทัง้หมดก่อนที่จะออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่ สมาคมธุรกิจไม้ไทยสนับสนุนการมี  DDS      
ภาคบงัคบัและแนะน าให้ใช้ DDS กบัไม้ในประเทศเช่นเดียวกนัเพื่อประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้  [ทัง้สองฝ่าย]

ก าลงัหาหนทางที่จะให้มีการทดสอบภาคสนามวา่มาตรการดงักลา่วจะสามารถปฏิบตัิได้จริงหรือไม่และอาจจะสนบัสนนุ
โดย FAO 

 

ฝ่ายอียูแสดงความเห็นว่าฝ่ายไทยก าลงัเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ในขณะเดียวกันก็ตระหนกัว่า ฝ่ายไทยยงัไม่ได้
ตดัสินใจใช้แนวทางดงักลา่ว โดยภาพรวมอียสูนบัสนนุการใช้ DDS หมายถึง การด าเนินการเพิ่มเติมจากการใช้ใบรับรอง
แหล่งก าเนิดในการตรวจพิสจูน์ตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับกลไกลการด าเนินงาน :  เจ้าหน้าที่      
จะควบคุมผู้ ประกอบการอย่างไรและจะตรวจสอบอย่างไรว่าผู้ ประกอบการมี  DDS จะประเมินความเสี่ยงอย่างไร              
จะจดัการกบัการน าเข้าไม้ความเสีย่งสงูอยา่งไร การลงโทษ และการเสริมสร้างขีดความสามารถของทัง้ผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ประชุมเห็นตรงกนัว่า DDS ควรจะขึน้กบัระดบัความเสี่ยงที่ระบจุากสายพนัธุ์และประเทศแหลง่ก าเนิด อย่างไรก็ดี 
ฝ่ายไทยจะหารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองนีอ้ีก ฝ่ายอียถูามถึงกระบวนการอื่นๆที่เสนอขึน้มา เช่น ข้อตกลงร่วมกนั 
(mutual recognition agreement) และแนวทางเฉพาะส าหรับบางประเทศ และชีถ้ึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกนั
ระดบัการควบคมุที่เพียงพอ    
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 คณะท างานกลุ่มย่อยเร่ืองการควบคมุการน าเข้าจะออกแบบเพ่ิมเติมวิธีปฏิบติัในการควบคมุการน าเข้าดว้ยการ
ใช้การสอบทานเอกสารทีข้ึ่นกบัระดบัความเสีย่งของไม้ (risk-based DDS) 

 อียูจะแบ่งปันแนวทางปฏิบติัทีดี่ทีส่ดุ เช่น เอกสารแนวทางในการด าเนินงานตาม EU TR  
 จะมีการทดสอบภาคสนาม จะมีการหาช่องทางในการสนบัสนุนซ่ึงอาจจะเป็นการสนบัสนุนจาก FAO EU 

FLEGT Programme   
 จะหารือกนัเร่ืองการควบคมุการน าเข้าต่อไปในการประชมุ JEM4 และ NEG2 

 

การควบคุมการน าเคล่ือนที่ไม้ (SCC) 
ฝ่ายไทยน าเสนอแผนภาพในการควบคมุการน าเคลื่อนที่ไม้ ซึ่งแสดงแหลง่ที่มาของไม้ 3 แหลง่ ได้แก่ ที่ดินรัฐ ที่ดินเอกชน 
และการน าเข้า แผนภาพเหล่านีย้งัไม่ได้รวมงานของคณะท างานกลุ่มย่อยเร่ืองที่ดินเอกชนและเร่ืองการน าเข้าไว้ด้วย    
การแก้ไขพรบ. ป่าไม้จะสง่ผลกระทบตอ่แผนภาพเหลา่นีอ้ยา่งแนน่อนเนื่องจากจะไมม่ีไม้หวงห้ามบนท่ีดินเอกชนอีกต่อไป  
หนว่ยงานฝ่ายไทยก าลงัหาหนทางที่จะกระชบัการควบคมุโดยอาจจะให้กระบวนการทัง้หมดไร้กระดาษหรือ ผนวกงานของ
กรมป่าไม้ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากรเข้าด้วยกันเป็น one-stop-service เพื่ออ านวยความสะดวกให้      
ภาคนอกรัฐสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้ง่ายขึน้ หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายแล้วย่อมจะมีการปรับ  SCC                  
ให้สอดคล้องกนั และจะแจ้งให้ฝ่ายอียรัูบทราบ   

ฝ่ายอียูขอความกระจ่างในบางประเด็น ดงันี :้ จะประกันได้อย่างไรว่าจะไม่มีไม้ที่ไม่ได้รับการตรวจพิสจูน์ปนไปกับไม้         
ที่ได้รับการตรวจพิสจูน์แล้วในห่วงโซ่อุปทาน จะบูรณาการ DDS บนฐานความเสี่ยงส าหรับควบคมุการน าเข้าเข้าไปไว้    
ในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร จะมีข้อมูลอะไรบ้างในขัน้ตอนใดของห่วงโซ่อุปทาน ใครเป็นคนถือข้อมูลเหล่านี ้ค าบรรยาย       
ถึงข้อก าหนดด้านข้อมูลของแต่ละขัน้ตอนและกระบวนการยืนยันความถูกต้อง ฝ่ายอียูยังได้ถามถึงหน่วยงาน                
ออกใบรับรอง FLEGT และถามวา่การออกใบรับรอง FLEGT จะอยูต่ าแหนง่ใดในหว่งโซอ่ปุทาน 

 ฝ่ายไทยจะปรับปรุงระบบการควบคมุการน าเคลื่อนที่ไม้โดยค านึงถึงผลลพัธ์จากคณะท างานกลุ่มย่อยดา้นทีดิ่น
เอกชนและด้านการควบคมุการน าเข้า การพฒันาระเบียบ DDS  การแก้ไขพรบ. ป่าไม้ และความเห็นของอียู
ข้างตน้      

 จะรายงานความก้าวหนา้ในการประชมุ JEM4 และ NEG2 

 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาภาคผนวก TLAS 
ฝ่ายไทยก าลงัจดัเตรียมภาคผนวก TLAS [ระบบประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้] โดยท าตามรูปแบบของประเทศ
ไลบีเรีย ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเร่ืองหน่วยงานออกใบรับรอง  FLEGT  ยังต้องท าให้บทบาทของเอกสารรับรองป่าไม้           
ใน TLAS ชัดเจนขึน้ ฝ่ายไทยจะพัฒนาภาคผนวก TLAS ต่อไปและส่งให้ฝ่ายอียูให้ความเห็น ฝ่ายอียูผ่านทาง FAO          
จะสนบัสนนุท่ีปรึกษาไทยเพื่อสนบัสนนุการร่างภาคผนวกนี ้ฝ่ายไทยประสงค์ที่จะเห็นที่ปรึกษาเร่ิมงานโดยเร็วที่สดุ   

 จะมีการท าสญัญากบัทีป่รึกษาไทยเพือ่สนบัสนนุการพฒันาภาคผนวก TLAS โดยเร็วทีส่ดุ   
 ฝ่ายไทยจะจดัเตรียมเอกสารร่าง TLAS และส่งใหฝ่้ายอียูแสดงความเห็น   
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แผนการด าเนินงาน (Roadmap) 

มีการสรุปแผนการด าเนินงานนับจากปัจจุบันจนถึงการประชุม JEM และการเจรจาครัง้ต่อไปร่วมกัน  EFI จะมาให้การ
สนับสนุนทางเทคนิคกับฝ่ายไทย (EFI technical mission) ในเดือนมิถุนายนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคผนวกต่างๆ       
และจะมีการประชุมทางไกล (video conference) เพื่อเตรียมการประชมุ JEM4 และการเจรจา NEG2 ในเดือนมิถนุายน    

 

การประชุม JEM4 จะจดัขึน้ในวนัที่ 17 กรกฎาคม (1 วนั) ในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายอียจูะน าโดย Mr Luca Perez  ตามมาด้วย
การประชุมภายในของแต่ละฝ่าย  (briefing) ในวันที่ 18 กรกฎาคม และจะมีการเจรจารอบที่  2 (NEG2) ในวันที่             
19 กรกฎาคม (1วนั) ฝ่ายอียูจะน าโดย Mr Jorge Romero Rodriguez  โดยทัง้ 2 การประชุมจะครอบคลมุเนือ้หาของ
ข้อตกลง VPA  (VPA text) นิยามความถกูต้องตามกฎหมาย ขอบเขตผลิตภณัฑ์ การควบคมุไม้น าเข้า TLAS การควบคมุ
การน าเคลือ่นท่ีไม้ และภาคผนวกอื่นๆ   

 

เอกสารแนบ: 

1. ก าหนดการประชมุ 

2. รายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 

3. แผนการด าเนินงานทีไ่ด้ตกลงร่วมกนัแล้ว 

 

 

 


